



บวช สอนทรง ปีการศึกษา 2555
24-25 กันยายน 2554
อินทผลุภ เมืองทองธานี-ศูนย์ประชุมรามาธิบดี รังสิต

วว. ผมนึก วิศวะฯ มศว พัฒนานวัตกรรม “บล็อกประสาน วว.”

นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการที่เป็นพื้นฐานทางวิศวกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร ชั้น 7 มศว ประสานมิตร

ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เวดิน ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ดร.สุทธิพร ชิวสาส์น รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันเป็นสักขีพยาน @swuonline 2



นิสิต มศว เข้ารอบยังกัฒิไซเนอร์



“สิงห์ไลฟ์” สานฝันยังกัฒิไซเนอร์ สร้างโครงการ “สิงห์ ไลฟ์ อะวอร์ดส์ 2011” เป็นปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ SINGHA for LIFE เปิดเวทีให้ยังกัฒิไซเนอร์สถาบันการศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับติไซเนอร์มืออาชีพระดับโลก พร้อมโอกาสทำคอลเล็กชันออกขายจริง

ปรีดีรติ ภิรมย์ภักดี แบรินด์แมนเนเจอร์ สิงห์ ไลฟ์ เปิดเผยว่า โครงการสิงห์ไลฟ์อะวอร์ดส์ ในปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากไม่แพ้ปีที่แล้ว เพราะนับตั้งแต่เราประชาสัมพันธ์โครงการฯ ออกไป ก็มีนักศึกษาให้ความสนใจผลงานเข้ามาประกวด @swuonline 2



กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) : ให้การต้อนรับอาจารย์ จำนวน 3 คน และนักศึกษาจำนวน 19 คน จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเยือนตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นของทั้งสองสถาบัน @swuonline 2



สาคิปปทุมวัน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 3 คน เด็กหญิงณิชา กุลลุมเรศ เด็กหญิงปิยะวิ ศานติวงศ์กุล และ เด็กชายธนัท ซึ่งถูกคัดเลือก ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท และได้เกียรติบัตร จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ิเวณการศึกษาพระเทพวราภิเษม ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554

วว. ผนึก วิศวะฯ มศว

นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า วว. และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามด้านการวิจัยและวิชาการที่เป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอื่น ๆ อันจะประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา วว. ได้เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร “บล็อกประสาน วว.” ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ซึ่งเป็นดินผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อใช้สำหรับสร้างบ้านที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรืออาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ซึ่งมาเลเซียก็มาดูงานแล้วนำไปผลิตเป็นนโยบายของรัฐ สร้างบ้านของประชาชนของรัฐ พยายามให้สร้างบ้านโดยใช้วัสดุแบบนี้ และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงานของ วว. ที่ คลอง 5 เส้นทางไป มศว องครักษ์ นั้นก็เป็นแบบนี้ อย่างน้อยๆ นวัตกรรมงานวิจัยนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบบ้านสำหรับคนไทยที่ได้เริ่มต้นขึ้น และทำนอติตประธานบอร์ดผู้บริหาร วว. คือ ดร.พีระศักดิ์ สุทธวรโรสด ก็คงดีใจด้วยที่ได้ทราบถึงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งนี้ บล็อกประสาน วว. นี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมวัสดุที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วว. กับ มศว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นชิ้นแรกที่เข้าใจว่าจะมีความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในหลายเรื่อง บล็อกดินสำหรับสร้างบ้านดินเป็นจุดแข็งของประเทศไทย และถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ราคาประหยัด สามารถใช้ทดแทนไม้ได้เป็นอย่างดี โดย วว. ได้ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตบล็อกประสานให้แก่ผู้ประกอบการก่อให้เกิดธุรกิจการก่อสร้างจากบล็อกประสานอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ก็หวังใจว่าเราจะได้นักกำลังอย่างเข้มแข็งจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจของคนไทย

อย่างไรก็ตามบล็อกประสาน วว. จำเป็นต้องมีพัฒนาในด้านมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของตัวผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง และการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานทางวิศวกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ และจะนำมาซึ่งความร่วมมือด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่ วว. มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยอีกหลากหลายสาขา

อาทิ วิศวกรรมด้านเครื่องมือเครื่องจักร ในการผลิต เครื่องมือแพทย์ ด้านเกษตรกรรม ในโอกาสต่อไป

กองวิเทศสัมพันธ์ มศว

และเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาก 3 คณะ คือ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 12 - 18 กันยายน 2554 ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ดร. อรพรรณ วีระวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับประกอบด้วย รศ. ดร. เรณู สุขารมณฺ์ คณบดีคณะสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ผศ. ดร. กิตติมา สังข์เกษม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดร. อุมภาพร ศาดการณฺ์ โกล รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ดร. สุจินดา จิตติใจจำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รศ. ชมพูนุท โกลลากรเพิ่มพูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และ ดร. ชญานิศวรร กุลรัตนมณีพร ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในภาคเช้ามีการบรรยายโดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย (เรื่อง “Thai Economy”) และในภาคบ่าย มีการบรรยาย (เรื่อง “Thailand in 60 Minutes”) โดยวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นิสิต มศว เข้ารอบยังกัติไซเนอร์

ให้ความเห็นว่าคนที่ติไซเนอร์คนไทยจะเป็นเจ้าของ แปรนตีที่ได้รับความนิยมระดับโลกเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝันเพราะทุกวันนี้เราก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคนไทยที่มีความสามารถในด้านนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลก แล้วยังได้เห็นผลงานของน้องๆ นักศึกษาที่ยกติไซเนอร์ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ ในฐานะติไซเนอร์รุ่นที่ รู้สึกภูมิใจที่มัน้องๆ เก่งๆ พยายามฝึกฝนตัวเองและสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นขอชื่นชมกับความตั้งใจของน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายนี้ ซึ่งจะต้องนำผลงานของตัวเองไปผลิตให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ ซึ่งเราจะได้เห็นพร้อมๆ ในรอบตัดสินวันที่ 17 กันยายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิร์ด ทางด้านนางสาวนภชไม ขวี่ หรือ หลิน นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ผ่านเข้ารอบในสาขาการออกแบบเสื้อผ้า

กล่าวว่า “การสร้างผลงานที่ตีมันไม่ใช่แค่การออกแบบอย่างเดียวยังไงที่เคยคิดแล้วค่ะ ต้องรู้จักการมองในมุมของการตลาดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนและอีกหลายๆ เรื่อง แต่ที่สำคัญต้องนำเสนอผลงานตัวเองให้ได้ด้วยค่ะ ติไซเนอร์ที่อายุไม่กล้าฟรีเซ็นต์ คงไม่สามารถนำเสนอผลงานความคิดของตัวเองได้แน่ๆ เลยค่ะ”

‘วรวัจน์’ ให้ มศว วิจัยการใช้แท็บเล็ต



‘วรวัจน์’ เตรียมนัดดูความพร้อมของเนื้อหาที่บรรจุในแท็บเล็ต ชี้หากบางเนื้อหาพร้อมบรรจุจะทำให้การใช้หนังสือลดลง แต่ไม่ได้ยกเลิกหนังสือทั้งหมดแน่นอน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนตามโครงการ One Tablet Pc per Child ของรัฐบาลว่าโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งตนมอบให้ นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) ดำเนินการร่วมกับ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไปประชุมร่วมกันระหว่าง ศธ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เพื่อวางกรอบการทำงานที่จะต้องผนวกเครือข่ายของไอซีทีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ที่สำคัญต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณอย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้จะประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่จะจัดใส่ลงในแท็บเล็ตว่ามีอยู่เพียงพอหรือไม่ เบื้องต้นทราบว่า สพฐ. และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีเนื้อหาเป็นจำนวนมากซึ่งหากเนื้อหาใดมีความพร้อมที่จะนำบรรจุลงแท็บเล็ตได้การใช้หนังสือก็อาจจะลดลงซึ่งอาจจะต้องยกเลิกบางรายการเท่านั้น แต่ขออย่าว่าตนไม่ได้หมายความว่า จะยกเลิกทั้งหมดแน่นอนซึ่งต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า การจัดทำเนื้อหาในแท็บเล็ตนั้นเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่อง

ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นเนื้อหาการเรียนการสอนเพราะ คือสาระการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ครูจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและจะเชื่อกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัยและแต่ละช่วงชั้น ที่ผ่านมา สพฐ. ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในวิชาหลัก เช่น ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาไปแล้วประมาณ 2,000 หน่วย โดยได้เน้นช่วงชั้นที่ 1-3 เป็นหลัก

ดังนั้น สพฐ.จะนำมาจัดระบบเพื่อให้นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ “ในช่วงเปลี่ยนผ่านต้องค่อยๆ ดูว่าการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาเสริมการเรียนรู้ในส่วนใดได้บ้างเนื่องจากสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครบ 100% อาจจะมีบางส่วนที่ต้องใช้แบบเรียนที่เป็นหนังสืออยู่ระยะหนึ่ง ดังนั้นหากจะใช้ช่วงปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นต้องดูว่าบทบาทของการใช้หนังสือเรียนกับสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเสริมกันอย่างไรได้บ้าง เพราะผลการดำเนินการจะเป็นตัวที่จะชี้ถึงทิศทางเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียนต่างๆ ชัดเจนมากขึ้นและขณะนี้ สพฐ.ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาช่วยทำการวิจัยในเรื่องความพร้อมผลที่เกิดจากการใช้แท็บเล็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วและจะทราบด้วยว่าการลงทุนในจุดไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด” ชินภัทร กล่าว

มศว จัดค่ายแอนิเมชัน ปั่นดิน

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว จัดค่ายแอนิเมชัน ปั่นเรื่อง : นิทาน งานปั้นแอนิเมชันแสนสนุก เด็กๆ จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของงาน Clay Animation คือความยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างดินน้ำมันให้กลายเป็นตัวละครที่มีสีหน้า อารมณ์ความรู้สึก การวาดภาพ-ระบายสีสร้างฉาก และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวนอกจากรูปนิ่งๆ จะได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ (ครูยิ่ง) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ การสอนศิลปะบำบัดและผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยแอนิเมชัน ปั่นเรื่อง : นิทาน งานปั้น แอนิเมชันแสนสนุก รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 8-12 ปี เริ่มกิจกรรมวันที่ 15-17 ตุลาคม 2554 ที่ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่โทร.0-2260-2601 ต่อ 11,12 โทรสาร. 0-2259-6173 ติดต่อขอรับใบสมัครที่อีเมล gifted.swu@gmail.com หรือ Facebook : ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว



• คิด - กวากการสร | วิจัย พิษกรณ

ความงอกกับความเจริญ เมื่อพูดว่าสิ่งหนึ่ง งอก เราหมายถึงสิ่งนั้นมีขนาดโตขึ้นมีตจจากขนาดเดิม ข้อสำคัญในความงอกนี้จะต้องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ในขนาดเล็กใหญ่บ่อยมากเท่านั้น เช่น ฟองไข่แตกออกเป็นตัว จะเรียกว่างอกไม่ได้ ต้องเรียกว่าเจริญจึงจะถูก

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว

มหาวิทยาลัยไทยไหน รุกธุรกิจดิจิทัลในระดับปริญญาตรี

คุณภาวู พงษ์วิทย์พานู แห่ง TARAD.com ในฐานะที่เดินทางไปสอนตามมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง กล่าวว่า “สำหรับเมืองไทยน่าดีใจครับที่มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งให้ความสำคัญกับด้านธุรกิจดิจิทัล คือโดยส่วนใหญ่ หลายๆ มหาวิทยาลัยจะมีคณะที่เป็น “ลูกครึ่ง” คือเป็นคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะสารสนเทศแล้ว New Media กับ Digital Media ผสมเข้าไป แต่ที่เห็นมีความเคลื่อนไหวชัดเจน มีการระดมไปเป็นหลักสูตร ที่ผมดูหลักสูตรแล้วก็มี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีคณะดิจิทัล มีเดียของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผมอ่านหลักสูตรแล้วรู้สึกทึ่งกับทางมหาวิทยาลัยที่กล้าสอนเรื่องแนวนี้มากขึ้น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ากันว่ามาแรงที่สุดเพราะทางมหาวิทยาลัยได้เปิด “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” ซึ่งมีสถานะเท่ากับคณะ โดยทางวิทยาลัยได้เปิดสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management) มาแล้วกว่า 5 รุ่น โดยภาพรวมแล้ววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมกำลังเติบโตได้อย่างดี โดยมุ่งเน้นการสอนให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในองค์รวมของธุรกิจไซเบอร์ให้นิสิตเข้าใจภาพรวมมากกว่าเน้นเรื่องการลงมือปฏิบัติ

วิรัตน์ วงศ์มนตรี หรือ ตัง นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ กล่าวถึงสาขาวิชาที่เขาเรียนว่า “ผมพอใจกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยครับ แต่ยอมรับตามตรงว่าช่วงปลายปีก่อนของคณะที่ผมเรียนยังไม่ค่อยมีอะไรมาก แต่พอมารุ่นน้องคณะนี้ดีขึ้น หลักสูตรแน่นขึ้นมากกว่าครับ ตอนนี้มีถึงรุ่น 5 แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะและหลักสูตรเป็น ดิจิทัล MBA คือเรียนที่ “ธุรกิจ” ที่เป็นองค์รวม ไม่ใช่แค่เรียนธุรกิจที่เป็นมุมการตลาดอย่างเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงเรื่อง Human Resource / Financial/ International Business หลักๆ คือนำเอาดิจิทัลมาทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไร มีให้เราเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคตมากกว่า ไม่ถึงกับว่าจบไปแล้วต้องเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นก็ได้ แต่จะเป็นมุมเรื่องของการบริหารบุคคล การสัมภาษณ์คน แล้วเรียนเป็น Workshop ไม่ได้เรียนเป็นแบบเข้าไปนั่งฟังเล็คเชอร์อย่างเดียวเขาจะสอนเรื่องการจัดการ ธรรมชาติของ Social Media เป็นอย่างไร แต่ไม่ถึงกับลงไปจับเครื่องมือมากนักเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ คิดว่ามาถูกทางแล้วครับ มันเต็มเต็มความต้องการของเรา คือเราไม่เคยรู้เรื่องแผนงานแน่แท้ เราเคยมองธุรกิจแล้วว่ามันเป็นการตลาด แต่จริงๆ แล้วมีเรื่องการจัดการ มีเรื่องทรัพยากรบุคคล นิสิตที่เรียนที่นี้เองก็บอกได้เลยว่ากว่า 60% ไปฝึกงานอยู่ในบริษัททางด้านดิจิทัลกันเยอะ ไปเป็นที่งานด้านการตลาดออนไลน์ของโรงพยาบาลสมิติเวช หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บางคนก็ฝึกงานที่บริษัท SCG ได้เข้าไปช่วยคิดเรื่อง อี-คอมเมิร์ซ บางคนถนัดการสร้างเว็บไซต์ก็ไปทำเว็บอย่างของ Dek-D.com บางคนไปเป็นเอเยนซี ก็ไป TARAD Solution หรือไปทำแอปฯ บนมือถือสำหรับหาที่กินอย่าง Wongnai”

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ วิทยาลัยสัมพันธภาพสากล (ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ)

พ.ศ. 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยในการจัดตั้งมีเจตนารมณ์ ที่จะขยายบทบาทการสร้างคุณภาพในการสื่อสารในสังคม โดยการนำศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ และ ศิลปะเข้าด้วยกัน โดยรูปแบบในการเรียนนั้นเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร นิสิตในชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เรียนที่ มศว ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) • สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication) • สาขาการออกแบบปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design) • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ (Acting and Directing for Media) • วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Cinema and Digital Media Production) • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ (Production Design)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) (Bachelor of Art) เปิดรับปีการศึกษา 2554 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Communication) • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health Communication) • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) เปิดรับปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 • วิชาเอกการสื่อสารวิทยาศาสตร์ • วิชาเอกการสื่อสารสุขภาพ

โครงการรักพ่อก่อบุญแทนคุณพ่อพระแห่งแผ่นดิน

วิศวะฯ มศว-รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทุนพุทธบูชาบุญนิธิ ร่วมหาวิธีเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการรักพ่อก่อบุญแทนคุณพ่อพระแห่งแผ่นดิน โดยจะถวายกุศลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2554 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และถวายพระพรชัยมงคล ลงนามในแผ่นทองร่วมใจภักดิ์ รักพ่อ ก่อกุศลสร้างพระถวายพ่อ หล่อพระพุทธรูป (พระเจ้าร่วมใจ) สร้างวัดถวายพ่อ หล่อพระพุทธรูป (พระเจ้าร่วมใจ) ก่อสร้างอุโบสถพุทธบูชาเฉลิมพระบารมีและเสนาสนะบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานเก่าเขาพิงอัฐ ขึ้น ณ.วัดป่าวิไลย์ (ธรรมสถานพุทธบูชาเก่าเขาพิงอัฐ) ตำบลแพรงพนา อำเภอคอนขงุน จังหวัดพัทลุง ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยยึดต้นแบบการสร้างวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก

5 ธันวาคม 2554 เป็นมหามงคลสมัย อันเป็นที่ประเสริฐสุด แสดงถึงพระบุญญาธิการอันไพศาลยิ่งความปลื้มปีติโสมนัสมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติและรวบรวมพลังศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนพุทธบูชาบุญนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้างพระ สร้างวัดถวายพ่อ หล่อพระพุทธรูป (พระเจ้าร่วมใจ) ก่อสร้างอุโบสถพุทธบูชาเฉลิมพระบารมีและเสนาสนะบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานเก่าเขาพิงอัฐ ขึ้น ณ.วัดป่าวิไลย์ (ธรรมสถานพุทธบูชาเก่าเขาพิงอัฐ) ตำบลแพรงพนา อำเภอคอนขงุน จังหวัดพัทลุง ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยยึดต้นแบบการสร้างวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก

• รายงานพิเศษ | จาก มศว องครักษ์



ถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมส่งเสริมการรำธงชาติทำนุบำรุงพระพุทธรูปศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานในการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป

มศว เพิ่มสนามสอบ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เป็นสนามที่ 2



ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่เสาร์ที่ 24 - 25 กันยายน 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนมากเกินกว่า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะจัดสอบได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสนามสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาที่สอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (สนามที่ 2) ตาม file แนบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผังสนามสอบอาคารสอบได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 และติดตามวิธีการทำแบบทดสอบฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5712-14

พหุ

ภาษา
สังคม
วัฒนธรรม
ความคิด
ความเห็น
ความเป็นตัวตน

ด้านองค์ความรู้ขยายได้ แล้วทำไมเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ใช่
เพราะว่า Impossible สำคัญไม่ใช่.....

งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 7  
"เป็นหัวใจ
หลายศาสตร์ หลากสังคม พหุวัฒนธรรม"
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554
เวลา 18.30-17.30น.

โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ดำเนินการเสวนาโดยอ.มูฮำหมัดฟาซี แยก
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
ชั้น 2 หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แจก: **ประทับกิจกรรม หมวด 3**
สอบถามได้ที่ โทร. 04-1378-2127
หมายเลข 04-0271-0444

งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 7  
"เป็นหัวใจ
หลายศาสตร์ หลากสังคม พหุวัฒนธรรม"
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554
เวลา 18.30-17.30น.

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 หอสมุด ประสานมิตร

ขอเชิญร่วมชม "กราฟิกเบสิค"

การแข่งขันกีฬาเชียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 27
ชมกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
การแข่งขัน Mister & Miss Gear
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
วันที่ 17-21 ตุลาคม 2554
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ



เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันอังคาร
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.30 น.
โดยแพทย์เฉพาะทาง

SKIN AESTHETIC CLINIC
คลินิกผิวหน้าและผิวหนัง
ณ ห้องนวดเทพไทย ชั้น 2



ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว

สัมมนา/วิชาการ/อบรม
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดสัมมนาเรื่อง "จัดชุดหุ้นเด่น & ปรับกลยุทธ์ลงทุนตลาดโค้งสุดท้าย" ให้แก่ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่สนใจทั่วไป เพื่อให้รู้จักวิธีการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในอนาคต อีกทั้งได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางการเงิน อาทิเช่น Gold , Oil, Silver ผ่านทางตลาดตราสารอนุพันธ์

วันแสดงดนตรีที่ตาดิจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาคมชาว มศว ร่วมแสดงดนตรีตาดิจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ ห้องแปดเหลี่ยม และห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชินีนาถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5610



ทั่วไป/เบ็ดเตล็ด
ชมรมอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดค่ายปิดเทอมเปิดป่าครั้งที่ 10 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยนำนิสิตสมาชิกชมรมฯ ศึกษาธรรมชาติจากสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม วันสมัครที่ประสานมิตรและองคิกร์ วันที่ 19-23 กันยายน 2554 โทร. 087 0363431

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



โครงการจิตอาสา : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการรณรงค์จิตอาสาและจัดสำนักสารานุกรมถ่ายทอดความรู้ด้านไอซีทีให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองกลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ อาคารเรียนรวม มศว องคิกร์



โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกราบหม่อมหลวงพระยาภาณุวงศ์ ภูมิพลิต และอาจารย์ปริญญาบัตรที่ พิณเรณ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะอินทรนงค์ และธรรมะกับวัยรุ่น ณ อาคารวิทยวิโรฒ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554



คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสันนิษฐานการ คณะศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้ความรู้เรื่องบริหารภายในภาพ แก่ประชาคมชาว มศว โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต พิมพ์ฉัตรบรรณกิจ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554



ค่ายรวมพลังฟันเฟือง OD : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการค่ายรวมพลังฟันเฟืองศูนย์การแพทย์ รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.นพ. นิยม ละออปกิณธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเมาราลดี ซะฮา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกล่ามแก้ว (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 5924